
Fyrirspurn frá bæjarfulltrúa D-lista.

Greiddi Sveitfélagið Árborg fyrir viðtal bæjarstjóra sem birtist þann 22. 01. 2022,  
í Fréttablaðinnu?

Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista. 


